



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ภายใต้โครงการงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานนิทรรศการออนไลน์  
OBEC Fair Share and Learn : จากผลงานสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรียนดี มีความสุข”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดรับผลงานนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ๒ ประเภท คือ ประเภทบทความ และประเภทคลิปวิดีโอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและต่อยอดผลงานจากการน่านโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และสนับสนุนประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยี และระบบดิจิทัลในการเผยแพร่ผลงานจากการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกผลงานดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศผลการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานนิทรรศการออนไลน์ OBEC Fair Share and Learn : จากผลงานสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรียนดี มีความสุข” ดังต่อไปนี้

๑. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับโล่รางวัล

โซนที่ ๑ เรียนดี มีความสุข

ประเภท	ชื่อผลงาน	เจ้าของผลงาน
บทความ	เรียนดี มีความสุข สนุกกับกิจกรรมเชิงรุก ด้วย ๑๙๑ โมเดล	นางสาวอามีเนาะ ฮาลี โรงเรียนวัดควนเคี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒
คลิปวิดีโอ	เรียนคำคล้องจองให้โดนใจ Type Thai the Rapper	นางสาวชิตาพัฒน์ ภูรินันทพานิชย์ โรงเรียนบ้านนกไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

โซนที่ ๒ ทุกสถานศึกษาปลอดภัย

ประเภท	ชื่อผลงาน	ชื่อ - นามสกุล
บทความ	การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการ : ๔ ก ก่อ ความปลอดภัย ใส่ใจ “เรียนดี มีความสุข”	นายศุภชัย ยศตะโคตร โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
คลิปวิดีโอ	หนังสืออนุสัญญาฯ เรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างความสุขและ ความปลอดภัยในสถานศึกษา	นางสิริพร ผลประเสริฐ โรงเรียนวัดบ้านลำน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

โซนที่ ๓ ให้โอกาสอย่างสมดุล

ประเภท	ชื่อผลงาน	ชื่อ - นามสกุล
บทความ	ใจไม่ซ่อนรัก ยึดหลักบริหาร อย่างสมดุล	นายธาดา เจริญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒
คลิปวิดีโอ	Change to Chance เปลี่ยน เพื่อ เพิ่มโอกาส	นางวราภรณ์ อยู่วิวัฒนะ โรงเรียนบ้านตี่ลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒

โซนที่ ๔ เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้

ประเภท	ชื่อผลงาน	ชื่อ - นามสกุล
บทความ	“การใช้หนังสือภาพเพื่อส่งเสริม ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการอ่านอย่างมีความหมาย (Picture Book)” สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น	นางสาวชุตีมา สว่างแสง โรงเรียนทาเหนือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
คลิปวิดีโอ	บ้านใคร ใครก็รัก	นางสาวศุภธนา อุดลยวาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑

โซนที่ ๕ ประสิทธิภาพควบคุมบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ประเภท	ชื่อผลงาน	ชื่อ - นามสกุล
บทความ	รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืนของเด็กปฐมวัย โดยการบูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์	นางสุปราณี อ่างศิริ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
คลิปวิดีโอ	แม่สายเมืองพหุวัฒนธรรม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน	นายคมเพชร ราชคม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

๒. ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับเกียรติบัตร

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับเกียรติบัตร โดยสแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ที่เว็บไซต์สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน <https://eva.obec.go.th> อนึ่ง ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศิริ รวงนินท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

QR Code

รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก

